



ไฮไลท์

- ชนะต่อเนื่องไร้ขีดจำกัดด้วยสัญลักษณ์ที่เลื่อนลงมาในแต่ละการชนะ
- รับเหรียญทองเพื่อปลดล็อกการพัฒนา 3 ระดับที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ โวลต์วานร
- ไปจนถึงด่านสุดท้ายเพื่อเปิดวงล้อที่ 6 และปลดปล่อยฟรีสปิน

## Red Tiger ขอเสนอ: ราชวานร Megaways™

ก้าวเข้าสู่โลกแห่งสัตว์ป่าไปกับเกมราชวานร Megaways™! ภาคต่อที่ทุกคนตั้งตารอได้ห้อยโหนมาถึงแล้ว ตามรอยภาคก่อนที่แฟนๆ ชื่นชอบ

พบกับโวลต์วานรอันยิ่งใหญ่ที่จะยึดครองหัวหังวงล้อด้วยตัวคูณสูงสุด x7 ซึ่งจะพัฒนาและแข็งแกร่งขึ้นในแต่ละการหมุน พัฒนาโวลต์วานรด้วยเหรียญทองเพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดในการวิวัฒนาการ 3 ระดับ ในระดับที่ 1 รับพลังชีวิตพิเศษให้กับโวลต์วานร ซึ่งจะเพิ่มเวลาการอยู่บนวงล้อหลังจากการหมุนที่ชนะทุกครั้ง ก้าวไปสู่ระดับที่ 2 เพื่อเพิ่มพลังชีวิตขึ้นไปอีกขั้น และจับตาดูพลังทำลายล้างของโวลต์วานรในขณะที่มันกำจัดสัญลักษณ์ 9 ออกจากวงล้อ และท้ายที่สุด ไปให้ถึงระดับที่ 3 เพื่อปลดล็อกทางเข้าสู่ฟรีสปิน ที่ซึ่งมีสมบัติล้ำค่ารออยู่ เมื่อวิวัฒนาการเสร็จสมบูรณ์ วงล้อที่ 6 จะเผยให้เห็นดินแดนใหม่ของความเป็นไปได้ ซึ่งสงวนไว้เฉพาะสำหรับสัญลักษณ์และเหรียญทองที่มีเงินรางวัลสูงเท่านั้น

ร่วมภารกิจไปกับราชวานรเพื่อวิวัฒนาการ ค้นหารางวัลใหญ่ และความตื่นเต้นไร้ขีดจำกัด!

### ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	6 x 7
วิธีการชนะ	117,649 วิธี
เงินรางวัลสูงสุด	30,000x
ความเสี่ยง	5/5 (สูง)
ความถี่ในการชนะ	5/5 (สูง)
เงินเดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.10
เงินเดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 200
คุณสมบัติ	3 (เหรียญทอง, โวลต์วานร, ฟรีสปิน)
ตัวเลือก RTP ที่ไม่มีแจ็กพอต	90.86%, 92.74%, 94.68%, 95.70%
ตัวเลือก RTP ที่มีแจ็กพอต	90.22%, 90.90%, 92.71%, 94.74%

## คุณสมบัติในเกม



สัญลักษณ์ที่ชนะจะหายไป ทำให้มีที่ว่างที่สัญลักษณ์ใหม่จะไหลลงมา และมีโอกาสที่จะสร้างการชนะเพิ่มเติม กระบวนการนี้สามารถดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆ สร้างโอกาสเกิดปฏิริยาลูกโซ่ต่อเนื่องอย่างไร้ขีดจำกัด

### ปฏิริยาลูกโซ่

### ไวด์วานร

ไวด์วานรคือซูเปอร์ไวด์ที่จะครอบคลุมทั่วทั้งวงล้อและจะปรากฏในมุมมองเต็ม เสมอบนวงล้อที่ 2, 3, 4 หรือ 5 โดยมีตัวคุณอยู่ระหว่าง x2 ถึง x7 หากในการชนะ ไม่มีไวด์วานร ไวด์วานรจะลือควงล้อจนกว่าจะสร้างการชนะ นอกจากนี้ แทนที่จะถูกลบออก ตัวคุณจะเพิ่มขึ้น 1

### เหรียญทองและวิวัฒนาการของวานร

รับเหรียญทองเพื่อพัฒนาไวด์วานรและปลดล็อกคุณสมบัติเพิ่มเติม แถบความคืบหน้าของการพัฒนาของวานรมี 3 ระดับและจะปรากฏบนวงล้อที่ 6 แต่ระดับบน แถบความคืบหน้าสามารถผ่านได้โดยการสะสมเหรียญทองที่ปรากฏบนตำแหน่งใดก็ได้ของวงล้อครบ 30 เหรียญ รางวัลของแต่ละระดับมีดังนี้:

**ระดับที่ 1:** เพิ่มพลังชีวิต 1 แต้มให้กับไวด์วานร โดยพลังชีวิตแต่ละแต้มที่เพิ่มขึ้น ไวด์วานรจะอยู่บนวงล้อนานขึ้น 1 การหมุนหลังจากที่การชนะเกิดขึ้น

**ระดับที่ 2:** เพิ่มพลังชีวิตขึ้นอีก 1 แต้มให้กับไวด์วานร นอกจากนี้ ในการหมุนครั้งถัดไปไวด์วานรจะทำลายสัญลักษณ์ 9 และสัญลักษณ์นี้จะไม่ปรากฏบนวงล้อใดๆ อีกต่อไป

**ระดับที่ 3:** เพิ่มพลังชีวิต 1 แต้มให้กับไวด์วานรและปลดล็อกโอกาสที่จะเข้าสู่ฟรีสปิน

หลังจากที่ผ่านระดับสุดท้าย แถบความคืบหน้าจะหายไป และเปิดวงล้อที่ 6 ซึ่งเป็นวงล้อที่มีเฉพาะสัญลักษณ์ที่มีเงินรางวัลสูงและเหรียญทองเท่านั้นที่จะปรากฏได้ เหรียญทองจะไม่ปรากฏบนวงล้อ 5 วงล้อแรกอีกต่อไปแต่สามารถปรากฏได้ในวงล้อที่ 6

### ฟรีสปิน

เมื่อวิวัฒนาการเสร็จสิ้นทุกระดับ หากมีเหรียญทองปรากฏบนวงล้อที่ 6 พร้อมกับไวด์วานรจะมอบรางวัลเป็นฟรีสปิน 4 ครั้ง และได้รับฟรีสปินเพิ่มเติม 1 ครั้งต่อพลังชีวิตของไวด์วานรที่เหลือในขณะที่เข้าสู่ฟรีสปิน จำนวนการหมุนฟรีสูงสุดจะเท่ากับ 7 ครั้ง เมื่อเปิดใช้งานฟรีสปินขณะที่มีไวด์วานรมีพลังชีวิตที่เหลือเท่ากับ 3 ไวด์วานรจะถูกลือคอบนวงล้อตลอดช่วงรอบโบนัส ราชวานรมีโอกาสที่จะสุ่มลบสัญลักษณ์รอยัลที่มีเงินรางวัลค่าที่สุุดออกจากวงล้อในฟรีสปินที่เหลือจนกว่าสัญลักษณ์รอยัลจะถูกลบออกทั้งหมด



## รหัสเกมและ RTP

### เดสก์ท็อป + มือถือ

รหัสเกม	คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
PrimateKingMegaWays	ตัวเลือก RTP ที่ไม่มีแจ็กพอต	primatekingmegaways	primatekingmegaw	90.86%, 92.74%, 94.68%, 95.70%
PrimateKingMegaWays	ตัวเลือก RTP ที่มีแจ็กพอต	primatekingmegaways	primatekingmegaw	90.22%, 90.90%, 92.71%, 94.74%

การสมทบแจ็กพอต 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

### เกี่ยวกับแจ็กพอตของ Red Tiger

เช่นเดียวกับเกมสล็อตของ Red Tiger ทั้งหมด เกมราชวานร MEGAWAYS™ อาจจะไม่เลือกเล่นแบบมีหรือไม่มีแจ็กพอต Red Tiger ก็ได้ หากใช้เวอร์ชันแจ็กพอตของเกมหลัก จะต้องจับคู่กับการสมทบแจ็กพอตเพื่อให้ได้ RTP โดยรวมสุดท้ายของเกม ตัวอย่างเช่น การจับคู่กับเกมหลักแจ็กพอตที่ได้รับการรับรองที่ RTP 90.22% กับการสมทบแจ็กพอต 1% ทำให้ RTP ทั้งหมดมีค่าเป็น 91.22% ในส่วนของ RTP เงินสมทบแจ็กพอตจะเป็น 100%

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชั่นฉบับเต็ม: [ที่นี่](#)